



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๐/ ๖๖๐

สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร

ถนนแจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมือง ๓๕๐๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านตามแนวพระราชดำริด้านการอ่าน

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงาน กศน. กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงาน สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านตามแนวพระราชดำริด้านการอ่าน นั้น

บัดนี้ การดำเนินงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรติ วิภักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

โทร. ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐

วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร : “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”



ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต

เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านตามแนวพระราชดำริด้านการอ่าน

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี เป็นวันรักการอ่าน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ กำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑ เป็นทศวรรษการอ่าน และกอบกับ สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๒๒/๑๒๗๐ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ แจ้งให้ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัดพิจารณาคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านตามแนวตามแนวทางพระราชดำริด้านการอ่าน จำนวน ๑ ชิ้น เพื่อเสนอสำนักงาน กศน. ทำการคัดเลือกเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สำนักงาน กศน. จังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านตามแนวพระราชดำริด้านการอ่าน เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งสำนักงาน กศน. กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต ที่ ๐๐๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้ผลการคัดเลือกดังนี้

ชนะเลิศ ได้แก่ ชื่อผลงาน อุบลราชธานีนครแห่งการอ่าน	จังหวัดอุบลราชธานี
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ชื่อผลงาน โครงการ กศน. ชวนอ่าน	จังหวัดศรีสะเกษ
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ชื่อผลงาน ส่งเสริมได้ความรู้จากคิวอาร์โค้ด	จังหวัดอำนาจเจริญ
รองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ ชื่อผลงาน ตะกร้าคิวอาร์โค้ดนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น	จังหวัดยโสธร

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

(นายวรินทร์ วิรุณพันธ์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ
ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต